

คู่มือออนไลน์

(15 เมษายน 2559)

โดย ธรรมธิปติ

ดวงชะตาที่เพิ่งได้รับผลกระทบของดาวเสาร์(๗)โดยตรง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณเต่า เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เวลา 03.00 น. เลย เพศหญิง

เนื่องจากแรกทีเดียวก่อน คุณเต่าถามมา 3 ข้อ แต่เป็นเรื่องลูกๆ และสามี ซึ่งผมตอบไปว่า หากจะดูเรื่องลูกและสามี ขอให้เอาวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตามาดูจะดีกว่า แล้วก็ได้รับคำตอบจากคุณเต่าว่า จะดูเฉพาะเรื่องของตนเองเท่านั้น

คำถามเดียว จินตนาการให้อาจารย์ดูเรื่องอาชีพการงานเน้นๆเลยได้ไหมคะ ทำอะไรถึงจะดี ตอนนี้ เป็นลูกจ้างเขาอยู่ แล้วมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะ เมื่อสองเดือนก่อนดิฉันหกล้มหัวแตก จะมีเคราะห์หนักอะไรอีกไหมคะอาจารย์

พื้นชะตาเดิมของคุณบอกว่า คุณเป็นคนค่อนข้างใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย และ อาจจะติดไปในทางมั่นใจในตัวเองสูง คือ ซึ่งจะออกไปในทางคือเจียบ

การเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงๆแบบนี้ จะทำให้เจ้านาย หรือ หัวหน้าไม่ค่อยชอบ หรือ ขัดใจคุณอยู่บ้างเหมือนกัน

นอกจากนี้ ด้วยความที่คุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง และมักจะมีความคิดไปในทางทุกข์พอสมควร ซ้ำยังเป็นคนที่ค่อนข้างเครียด จึงอาจจะเป็นปัญหาทำให้การเข้าสังคมในหมู่เพื่อนร่วมงานของคุณมีปัญหาได้

คุณยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างเป็นครั้งคราว หรือ กับเพื่อนๆในที่ทำงานด้วย บางทีคิดจะพูดอย่างหนึ่ง แต่กลับไปพูดอีกอย่างหนึ่ง หรือ พูดไปแล้ว ผู้ฟังจับความไม่ได้อีกแบบหนึ่ง ต้องระมัดระวัง

ที่ต้องระมัดระวังก็คือ ตัวคุณเองเป็นคนคิดมาก มักจะคิดซ้ำไปซ้ำมา คิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนเครียด

ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงผกผันสูงมาก เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย ซึ่งมีผลกระทบทำให้เรื่องการเงินการทองของคุณไม่ค่อยมั่นคงตามไปด้วย แม้ว่า คุณเองจะเป็นคนที่ขยันหาเงินมากก็ตาม

โดยเฉพาะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา มีรายจ่ายค่อนข้างจะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภายในบ้าน และ คริวเรือน หรือ เรืองวุ่นวายภายในบ้าน

แม้ว่าดวงชะตาจะบอกว่า คุณมักจะทำงานประสบความสำเร็จดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็งานที่จะต้องลงแรงมาก ต้องเหนื่อยมาก กว่าที่จะประสบความสำเร็จ

จากที่คุณเล่ามาว่า เจออุบัติเหตุลัมหัวแตกเมื่อสองเดือนก่อน นั้นเป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ (๗) ที่มีผลโดยตรงต่อจันทร์(๒)ของคุณ ช่วงเคราะห์ของคุณที่ผ่านมาอยู่ในระยะเวลาระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แต่ช่วงที่แรงมากก็น่าจะเป็นประมาณวันที่ 5 ธันวาคม ปีที่แล้ว ที่ทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

คราวเคราะห์นี้ มีปรากฏอยู่ในดวงชะตาเดิมของคุณ ดังนั้น จึงขอเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ หรือ การเดินทางโดยรถยนต์ และ ภายในบ้านด้วย

แต่อุบัติเหตุดังกล่าว ไม่มีอะไรที่รุนแรงมาก

อีกเรื่องที่ต้องเตือนก็คือ สุขภาพโดยรวม ที่จะต้องหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจ ประกอบด้วยเรื่องโนอันเกิดจากต่อมต่างๆ และ โรคที่เกี่ยวกับ ตับ และ ไต

ขอให้คุณ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเต่า ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณดอกหญ้า ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวที่รอการพยากรณ์อยู่อีกประมาณ 3 คิว ซึ่งหมายถึง 3 สัปดาห์เท่านั้น หากท่านเขียนมาถามในช่วงนี้ ก็จะได้รับคำตอบโดยไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลลนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

